

## ระเบียบโลกใหม่หลัง COVID ep.5 ระเบียบใหม่จากจีน

โดย Min Sen Concept 3 ตุลาคม 2563

จีนได้ดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นตัวจักรสำคัญ สอดคล้องกับแนวทางตั้งแต่ปี 1990 ของสหรัฐ คือเน้นแนวทางเศรษฐกิจ โดยมียุทธศาสตร์ EMOCC (E=economic เศรษฐกิจ M=mental สร้างความเชื่อมั่น สลายศรัทธาเดิม O=organization สร้างกระแส ทำลายระบบการเมือง C=cash value ทำลายค่าของเงิน และ C=cash control การควบคุมระบบการเงินอย่างเบ็ดเสร็จ) ด้วยการสร้างยุทธศาสตร์ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt Road Initiative) เป็นการเชิญหลายประเทศเข้าร่วมแผนการเพื่อสร้างความเจริญร่วมกัน และแนวทางของธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน และแหล่งทุนทางเลือกให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ด้านพลังงาน โครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2015 จีนยังจัดตั้ง New Development Bank: NDB ซึ่งประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย และแอฟริกาใต้ และกองทุนเงินสำรองในกรณีฉุกเฉิน Contingency Reserve Arrangement: CRA โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดความสำคัญของเงินดอลลาร์สหรัฐ และคานบทบาทขององค์กรทางการเงินหลักของโลกอย่างธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank :ADB) ที่สหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่นมีบทบาทนำในปัจจุบัน

การดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจนี้ จินนำเงินสำรองระหว่างประเทศที่มีอยู่มหาศาลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการลงทุน และการเมืองระหว่างประเทศ มูลค่ากว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์ แทนการซื้อสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนต่ำเพียง 2-3 % ต่อปี และมีความเสี่ยงคือ พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐ ฯ และเงินเองก็ได้ถือครองอยู่แล้วกว่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในบทบาทของ AIIB มีการตั้งวงเงินตั้งต้นที่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปรับเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ในระยะถัดไป โดยทางการเงินจะเป็นผู้ออกเงินก้อนแรกให้ถึง 50 % ของเงินตั้งต้น จากนั้นจะรวบรวมเงินส่วนที่เหลือจากชาติสมาชิกตามสัดส่วนของขนาดเศรษฐกิจ (GDP) ของแต่ละประเทศสมาชิก ซึ่งยังถือว่าวงเงินนี้น้อยกว่า ของธนาคารโลก และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ที่มีวงเงินถึง 220,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 175,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับการลงทุนในเอเชีย มีการนำเงินจาก AIIB มาใช้ในการสร้างรถไฟความเร็วสูง และระบบรถไฟ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคมนาคมในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในประเทศลาว และในประเทศไทย รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมทางถนนกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาท่าเรือและการขนส่งทางน้ำ และเพิ่มขีดความสามารถให้บริการขนส่งทางอากาศ

แต่ในทางด้านลบนั้น ก่อให้เกิด การติดกับดักรหนี้ (Debt Trap Diplomacy) จากการศึกษาอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมือง

ตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเทศยากจน เช่นในทวีปแอฟริกา ซึ่งพบแรงงานและนักธุรกิจชาวจีนเข้าไปอยู่เป็นจำนวนมาก และได้มีการปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศเหล่านี้ กับโครงการสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน จนประเทศเหล่านี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ และถูกบีบให้โอนรัฐวิสาหกิจให้กับจีน เช่น ประเทศแซมเบีย มีความกังวลว่า จีนจะเข้าควบคุมกิจการสนามบินหลักของเมือง บริษัทผลิตไฟฟ้า สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ และรัฐบาลจีนยังถูกกล่าวหาว่า เข้าควบคุมทรัพยากรอย่างไม่จำกัด และแทรกแซงหน่วยความมั่นคงของแซมเบีย รวมถึงควบคุมข้อมูลและการแพร่ภาพอย่างเต็มที่เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ ภายใต้ข้ออ้างที่จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานการออกอากาศเป็นรูปแบบ digital โดยบริษัท Topstar Communications Limited ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Start Times ของจีน อันจะนำไปสู่การสูญเสียอธิปไตยของชาติครั้งใหญ่สุดนับตั้งแต่ได้รับเอกราช

ซิชิมบ้า คัมบลีรี อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศ และการกระจายเสียงของแซมเบีย ได้แสดงความกังวลและวิพากษ์ การกักขังเงินจีนของรัฐบาล ว่ามักไม่เข้าบัญชีแซมเบีย รวมทั้งแซมเบียจะต้องเลือกผู้รับเหมาจากจีน ซึ่งผู้รับเหมาเหล่านี้ได้รับเงินจากประเทศจีน รวมถึงชาวแซมเบียรู้สึกไม่พอใจกับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดีที่สร้างโดยบริษัทจีน เช่น ถนน Lusaka Chirundu สร้างโดย China Henan ในปี 2011 ก็เสียหายจากฝนตกหนัก และสนามกีฬาในเมืองลูซากา และในเมืองนโดลา ที่ไร้ประโยชน์และมีราคาแพงมากอีกด้วย ปัจจุบันมีการต่อต้านรัฐบาลจีนด้วยการชุมนุมของคนหนุ่มสาว ที่ไม่พอใจเพราะถูกทิ้งจากวาระการพัฒนาของประธานาธิบดี และเป็นยังมองว่าเงินลงทุนเหล่านี้เป็นเหตุก่อให้เกิดคอร์รัปชันระดับสูงในแซมเบีย

สำหรับประเทศในเอเชีย มีรายงานจากรอยเตอร์ต้นเดือนกันยายนนี้ มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ในรัฐวิสาหกิจของรัฐ คือ การไฟฟ้าแห่งลาว รับผิดชอบการผลิตและการจ่ายไฟฟ้าทั้งหมดของลาว โดยให้บริษัท China Southern Power Grid (CSPG) เข้ามาถือหุ้นใหญ่ เท่ากับเป็นการยินยอมให้กิจการของจีนเข้ามาบริหาร ควบคุม และกำหนดแนวทางของการผลิตและจ่ายไฟฟ้า คือเป็นการควบคุม สาธารณูปโภคพื้นฐาน และความมั่นคงของประเทศ

คำมะณี อินทิราต รัฐมนตรีพลังงานและเหมืองแร่ของลาว กล่าวว่า ลาวจะได้ประโยชน์จากประสบการณ์เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล จากจีน และบริษัทจีนจะมาลงทุนเพิ่มอีก 2,000 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ มาผลมาจากการที่ลาวอาจจะพักชำระหนี้ จากการมีหนี้ต้องชำระในปี นี้ถึง 1,200 ล้านดอลลาร์ โดยหนี้ส่วนใหญ่มาจากจีน โดยเป็นการ ลงทุนในด้านพลังงาน คมนาคม รวมแล้วกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีเงินทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของลาวเพียง 864 ล้านดอลลาร์ และข้อมูลของธนาคารโลกเมื่อเดือนมิถุนายน พบว่า สัดส่วนหนี้สินของลาวเพิ่มขึ้นสูงถึง 68 % ของ GDP และเชื่อว่า ลาวจะยิ่งพึ่งพาจีนมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การยินยอมให้จีนเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในแผนพัฒนาประเทศไปสู่ความ เป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย ซึ่งผลกระทบนี้จะมีผลต่อแผนพลังงานของ ไทยในภาคอีสานหรือไม่ ภาครัฐไทยคงจะมีแผนการเตรียมตั้งรับ แล้วกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น

ติดตามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้จาก [www.minsenconcept.com](http://www.minsenconcept.com)